

Số : 02 /NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/4/1994

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IV - KỲ HỌP 19.**

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IV đã tiến hành kỳ họp thứ 19 trong 3 ngày 7, 8, 9/4/1994.

Hội nghị đã nghe :

- Đề án về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thất thoát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 1994.

- Ủy ban nhân dân thành phố kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 9 về trật tự đô thị. Báo cáo tình hình trật tự lòng, lề đường và biện pháp chấn chỉnh, quản lý từ nay đến 30/4/1995.

- Ủy ban nhân dân thành phố kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 4 và thứ 15 về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và quy hoạch mạng lưới trường mầm non- phổ thông trên địa bàn thành phố.

- Thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách - Kế hoạch, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội về các vấn đề nêu trên.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố

QUYẾT NGHỊ

1- Vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí - thất thoát của công :

- Tiết kiệm, chống lãng phí là quốc sách của quốc gia, là một yếu tố quan trọng góp phần làm cho đất nước hưng thịnh. Do đó phải giáo dục làm cho mọi cán bộ - công nhân viên, mọi người dân có ý thức sâu sắc về tiết kiệm, chống lãng phí làm thất thoát tài sản của công dân cũng như của mỗi gia đình.

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí cách đặt vấn đề, các nội dung được nêu ra trong đề án : “Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí thất thoát trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính sự nghiệp” nhằm lành mạnh hóa các quan hệ tài chính, giữ gìn kỷ cương pháp luật trong 3 lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà

nước và kinh phí hoạt động của các cơ quan hành chính sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp. Nhất trí phần đầu thực hiện tiết kiệm 5% kinh phí hành chính sự nghiệp và 7% kinh phí trong xây dựng cơ bản.

- Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý thêm một số vấn đề sau đây :

+ Đề án chưa đánh giá được thực trạng của tình hình lãng phí ; trong từng lĩnh vực xây dựng cơ bản, hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan hành chính sự nghiệp chưa nêu ra được nguyên nhân chính và điểm yếu mấu chốt dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản lớn vừa qua ; cũng như mối quan hệ giữa lãng phí và tiêu cực tham ô. Cần phải tiếp tục làm rõ các vấn đề này.

+ Việc thành lập các tổ chức thẩm định, các tổ chức kiểm tra giám sát, nghiệm thu trong xây dựng cơ bản ; các Hội đồng xét duyệt kiểm tra tài chính... là hết sức cần thiết. Ủy ban nhân dân thành phố cần chấn chỉnh lại các tổ chức này cả nội dung hoạt động và phải chọn lựa những cán bộ có trình độ, có tinh thần trách nhiệm, khách quan và trong sạch.

+ Ủy ban nhân dân thành phố phải khẩn trương kiểm tra nắm lại diện tích kho bãi, nhà, xưởng hiện do các sở, các ngành, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế quốc doanh quản lý và việc sử dụng các tài sản đó. Đây là tài sản của nhân dân, không của riêng ngành nào. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố phải quản lý và tổ chức sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả cao nhất nguồn tài sản này.

+ Nhất trí với chủ trương thưởng và phạt theo đề án nêu ra ; thưởng và phạt là rất cần thiết nhằm động viên người tốt, tích cực và trừng phạt kẻ xấu. Tuy nhiên vấn đề này rất phức tạp. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố cần tiếp tục nghiên cứu và rất cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện và mức độ thưởng phạt ; cấp có thẩm quyền thưởng phạt.

2- Về vấn đề quản lý trật tự lòng lề đường :

Lập lại trật tự lòng, lề đường làm cho thành phố sạch, đẹp, văn minh trong tình hình kinh tế và ý thức xã hội còn thấp, người không có việc làm còn nhiều ; người các tỉnh dồn về thành phố ngày một đông là hết sức khó khăn phức tạp. Song đây là yêu cầu bức xúc của thành phố, có liên quan đến vấn đề an ninh- an toàn xã hội, vấn đề hiệu lực của pháp luật và kỷ cương xã hội.

Do đó trong nhiệm kỳ IV Hội đồng nhân dân thành phố đã nhiều lần bày tỏ sự nhất trí phải nhanh chóng lập lại trật tự lòng, lề đường trên toàn địa bàn thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình trật tự lòng lề đường và biện pháp chấn chỉnh quản lý từ nay đến 30/4/1995.

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý thêm một số vấn đề sau đây :

- Việc lập lại trật tự lòng, lề đường phải đi đôi với việc quy hoạch các hoạt động mua bán, dịch vụ... phù hợp với tình hình thực tế từng con đường, từng địa bàn trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố.

- Mở một đợt giáo dục rộng rãi, phổ biến cụ thể đến từng hộ dân về chủ trương và kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường của thành phố từ nay đến 30/4/1995 và hướng lâu dài. Huy động các đoàn thể, các tổ chức thông tin đại chúng tham gia cuộc vận động này.

- Công khai kịp thời các quy định về lộ giới và quy hoạch việc mua bán trên từng tuyến đường và khu vực để nhân dân biết.

- Việc cấp phép sử dụng lòng lề đường phải tập trung vào Ủy ban nhân dân, có phân cấp cho quận huyện - các sở, ngành là cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân, làm nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị các văn bản theo quy định của pháp luật để Ủy ban ban hành.

- Nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, áp dụng các hình thức phạt theo quy định pháp luật, lập lại trật tự trên lòng lề đường thuộc chức năng và thẩm quyền của cơ quan công an - Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung thêm lực lượng, phương tiện và kinh phí để công an làm tròn nhiệm vụ được giao.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tu chỉnh bản quy định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự lòng đường, lề đường theo đúng Pháp lệnh xử phạt hành chính, Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng và Nghị quyết kỳ họp 19 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV để sớm ban hành.

3- Về giáo dục :

- Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với đề án phấn đấu hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập tiểu học theo tiêu chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố vào cuối năm 1995. Chuẩn bị và xúc tiến phổ cập cấp II cho thanh niên. Đặc biệt cần tập trung chỉ đạo với 4 huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) đang khó khăn trong xóa mù chữ và phổ cập cấp I. Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi các cấp chính quyền, các đoàn thể, các bậc phụ huynh tích cực tham gia thực hiện đề án này để góp phần nâng cao dân trí và chấp hành tốt nhất Luật phổ cập giáo dục của Quốc hội đã ban hành.

- Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới từ nay đến năm 2000.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố sớm hoàn chỉnh đề án đa dạng hóa và xã hội hóa sự nghiệp giáo dục đào tạo ; bố trí ngân sách để đề án sớm được thực hiện từ năm học 1994 - 1995.

4- Về ngân sách năm 1994 :

Căn cứ kế hoạch ngân sách năm 1994 do Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban nhân dân thành phố :

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 12.380 tỷ đồng (trong đó thuế xuất nhập khẩu là 5.000 tỷ đồng) bằng 157% so với năm 1993.

- Tổng chi ngân sách địa phương là 2.127,86 tỷ đồng (kể cả 178,2 tỷ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nước ngoài), bằng 91,26% so với thực chi năm 1993.

Ủy ban nhân dân thành phố mạnh dạn tạo nguồn thu mới, sớm xử lý các vụ án tồn đọng, thu hồi tài sản, giải quyết công nợ, chống thất thu v.v... tận thu và thu vượt kế hoạch để bổ sung vào nguồn chi cho thành phố trên các lĩnh vực thay đổi trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, chống các tệ nạn xã hội.

So với thực hiện năm 1993, chỉ tiêu thu ngân sách tăng nhưng kế hoạch chi lại thấp hơn mức thực hiện năm 1993. Với mức ngân sách này thành phố không đủ đảm bảo được các khoản chi thường xuyên, về nâng cấp cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề cấp bách về xã hội, đầu tư đổi mới công nghệ.

Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố tiếp tục phản ánh với Quốc hội và Chính phủ về những bất hợp lý trong việc giao chỉ tiêu ngân sách cho thành phố để có sự xem xét, tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành tốt những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng đã đề ra năm 1994.-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ**

Lê Khắc Bình